

**ค่าเสียหายกรณีพิโรธ
ตุรกีสูญ 9.5 แสนล้าน
กลืนคลุ้งทะเลอุพันศพ**

ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีพุ่ง
พรวด เพิ่มเป็น 6,300 ศพแล้ว ประ
เมินค่าเสียหายเบื้องต้นกว่า 950,000
ล้านบาท คาดยังมีเหยื่อถูกฝังทั้งเป็นอีก
เป็นหมื่น ทีมกู้ภัยนานาชาติช่วยชีวิต
เหยื่อได้แค่ 7 คน ชาวตุรกียังผวา ไม่
กล้าเข้าบ้าน (อ่านหน้า 23)

สำนักหอสมุด

ธรณีพิโรธ

สำนักข่าวเอพี รายงานความตึงเครียดที่ก่อให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบริเวณละแวกเมืองเหนือของประเทศตุรกีระบุว่า สำนักข่าวอนาโดเลีย สำนักข่าวกึ่งทางการของตุรกี ประกาศขอผู้เสียชีวิตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมนี้ว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6,300 คนแล้ว เนื่องจากค้นพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในเมืองอิสตันบูล และโกลซูก ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งมีมากที่สุด

รายงานข่าวระบุว่า จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากหลายเมืองเพิ่มสูงขึ้นเป็น 30,000 คน ขณะที่อีกนับหมื่นคนยังคงฝังอยู่จากซากปรักหักพังในเมืองต่างๆ นายอิสมาอิล บาริส นายกรัฐมนตรีเมืองโกลซูก ระบุว่า เฉพาะแค่ในเมืองนี้เมืองเดียว "ควรมีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกราว 10,000 คน ในขณะที่หน่วยกู้ภัยทั้งของตุรกีเองและจากหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, อังกฤษ, รัสเซียและสวีเดน แลนด์ ทำงานอย่างหาหนทางค้นหาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ใต้ซากอาคารเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์เสรีเวค ในเช้าวันเดียวกันนี้ระบุว่า มีผู้รอดชีวิตและได้รับความช่วยเหลือออกมาได้เพียง 7 คนเท่านั้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทั้งหมดอาศัยโทรศัพท์มือถือเงินค่าแห่งของตนให้หน่วยกู้ภัยช่วยชีวิต

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและชาวเมืองอีกจำนวนมากไม่กล้ากลับเข้าบ้านพักอาศัยของตนเอง ต้องอาศัยพื้นที่กลางแจ้ง สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ และบริเวณใต้ทางด่วนเป็นที่พักอาศัย สภาพความเป็นอยู่เริ่มอดอยากขาด

แคลนมากขึ้นตามลำดับ เมื่อเสบียงอาหารที่ทางการแจกจ่ายเริ่มร่อยหรอ และไฟฟ้ายกน้ำประปาสำหรับบริโภคใช้ไม่ได้ ก่อให้เกิดความเครียดและโกรธแค้นขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า พื้นที่ที่รอบรรทุกขบวนบังคับทางถึงชานเมืองอิสตันบูล ถูกถูกรุมล้อมจากชาวบ้านผู้วิวไทย ในขณะที่นายบูลนัค อีเซด นายกรัฐมนตรีตุรกีถูกชาวบ้านเคาะ โคนด่าทอต่อหน้า ระหว่างเดินทางไปตรวจสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย ว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่ทำให้พวกเขาอยู่ในสภาพสิ้นหวังและไร้ความช่วยเหลือโดยสิ้นเชิง ส่วนที่เมืองฮาไลวา ผู้วิววันหมากรวยหนึ่งหลบหนีจากการถูกรุมประชาทัณฑ์ได้หลุกหลิก เนื่องจากกลุ่มชาวบ้านโกรธแค้นกล่าวหาว่าผู้วิววันหมากรวยนี้ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ของผู้วิววันหมากรวยนี้ถูกกลุ่มผู้ประท้วงยึดและเผาทั้ง

ที่อิสตันบูล สถานการณ์ของโรงกลั่นน้ำมัน บูพราส เริ่มคลี่คลายลง เจ้าหน้าที่ตุรกีระบุว่า ไฟที่ถูกล้อมถึงกับน้ำมันของโรงกลั่นอยู่ในความควบคุมแล้ว โดยไฟที่ถูกล้อมถึงกับขนาดใหญ่อายุ 10,000 ตัน 3 ถังนั้นเริ่มสงบลงแล้ว เนื่องจากน้ำมันในถังถูกเผาออกจนหมด ส่วนอีกถังที่เป็นถังขนาดใหญ่ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน เหลือเพียงถังขนาด 8,000 ตัน 2 ถังที่ยังถูกล้อมอยู่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงถังน้ำมันใกล้เคียงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดลุกลามไหม้ขึ้นมา รวมทั้งใช้ทุกวิธีการในการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังโรงงานปุ๋ยเคมีที่อยู่ใกล้เคียง

สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของตุรกีรายงานว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากพื้นที่บริเวณละแวกเมืองเหนือของตุรกีนั้นถือเป็นแหล่งผลิตที่ก่อให้เกิดคราฟต์ได้แก่เศรษฐกิจของประเทศถึง 1 ใน 3 ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียล ฟอร์ม ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์

ธุรกิจของตุรกี ประเมินเบื้องต้นว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับตุรกีไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 950,000 ล้านบาท (1 ดอลลาร์เท่ากับ 38 บาท)

รายงานข่าวระบุว่า ความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลมาจากตุรกีจากนานาประเทศ ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ของสหรัฐอเมริกา นอกจากจะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสั่งการให้เรือรบบรรทุกเครื่องบิน 3 ลำพร้อมแพทย์และนาวิกโยธิน 2,000 คน ออกเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแล้ว ขณะที่ธนาคารโลกประกาศให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของตุรกีเป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์ และเตรียมเงินอีก 120 ล้านดอลลาร์พร้อมไว้สำหรับการร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยนายเจมส์ ไวล์ฟีเฟนซอร์ห์ ประธานธนาคารโลกแถลงว่า ธนาคารโลกพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเพื่อสนองความต้องการที่จำเป็นสำหรับตุรกีต่อไป

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สำหรับเมืองที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทางการสำรวจพบจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เมืองโคเคลี พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3,143 คน เมืองซากราฮา 1,013 คน นครอิสตันบูล 556 คน เมืองฮาไลวา 1,276 คน เมืองโบซุ 210 คน เมืองบอร์ซา 56 คนและเมืองออสกันซีร์ 38 คน

อนึ่ง นายคอน ปรมัคด์วินิช อธิบดีกรมการนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า คนไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ 2 รายคือ นายวันชนะ กุญชนะวิโรจน์ อาชีพช่างทองมาจกเงินพระกระโดดลงมาจกรัน 2 ของที่พิกัด นายสุรินทร์ ไกรช่วย อาชีพช่างทอง ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากวิ่งชนราวบันได ทั้งสองรายได้รับความช่วยเหลือทันคราฟต์แล้ว